

THÔNG BÁO

Kết quả công tác Mặt trận tham gia xây dựng Chính quyền năm 2023 tại kỳ họp lần thứ 13 – HĐND huyện Thanh Trị, khóa XII

Thực hiện Chương trình phối hợp thống nhất hành động năm 2023. Công tác tham gia xây dựng Chính quyền của Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện, tập trung vào những nội dung trọng tâm và đạt được kết quả như sau

I. TÌNH HÌNH TƯ TƯỞNG CÁC TẦNG LỚP NHÂN DÂN

Tư tưởng của các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn Huyện ổn định, luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý, điều hành của Nhà nước; tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động thực hiện nhiệm vụ chính trị ở địa phương; kinh tế, xã hội tiếp tục phát triển, an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn ổn định; công tác chăm lo cho các đối tượng chính sách và hộ nghèo, cận nghèo nhân dịp lễ, tết và các chính sách an sinh xã hội được thực hiện tốt; công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, phòng chống các tệ nạn xã hội, trật tự an toàn giao thông được các ngành, các cấp quan tâm chỉ đạo thực hiện. Đồng bào dân tộc, tín đồ các tôn giáo sinh hoạt bình thường, tuân thủ đúng các quy định của pháp luật; tích cực tham gia thực hiện các hoạt động từ thiện xã hội, lao động sản xuất, phát triển kinh tế, nâng cao đời sống.

Tuy nhiên, nhân dân còn băn khoăn: thời tiết diễn biến thất thường, giá cả vật tư, phân bón tăng cao đã tác động không nhỏ đến sản xuất và đời sống nhân dân. Một số tuyến đường giao thông nông thôn ở một số nơi ngập nước và xuống cấp nặng, phương tiện giao thông của người dân đi lại rất khó khăn. Tệ nạn xã hội, tai nạn giao thông nghiêm trọng trên địa bàn huyện còn xảy ra, tình trạng đánh bài, đá gà, trộm cắp, xung điện... Dịch bệnh ở người như sốt xuất huyết, tay – chân – miệng còn diễn ra một số nơi. Nhân dân mong muốn các ngành, các cấp có giải pháp thực hiện có hiệu quả, góp phần khắc phục những khó khăn nêu trên, để nhân dân ổn định đời sống.

II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG THAM GIA XÂY DỰNG CHÍNH QUYỀN CỦA MTTQ VÀ CÁC TỔ CHỨC THÀNH VIÊN

1. Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục chính sách pháp luật

Ủy ban MTTQ các cấp và các tổ chức thành viên tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, triển khai học tập trong nội bộ đoàn viên, hội viên và đến các tầng lớp Nhân dân, thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, trong đó tập trung tuyên truyền sâu rộng: Kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV nhiệm kỳ 2020 – 2025, Nghị

quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và Chương trình hành động của MTTQ Việt Nam thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng; Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021- 2025 để hỗ trợ triển khai Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội; tuyên truyền các hoạt động chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, của MTTQ Việt Nam và các ngày kỷ niệm của các tổ chức thành viên...; Tuyên truyền các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do Mặt trận chủ trì và các phong trào an sinh xã hội khác đang triển khai thực hiện trong các tầng lớp nhân dân. Tuyên truyền: Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh"; Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam"; phong trào thi đua "Đoàn kết sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, hội nhập quốc tế"; phong trào "Toàn dân tham gia bảo vệ môi trường"... Kết quả đã tổ chức tuyên truyền được 619 cuộc, có 40.235 lượt người dự

Thông qua công tác tuyên truyền đã góp phần nâng cao nhận thức chính trị, tạo được sự đồng thuận trong xã hội, ý thức tôn trọng và chấp hành pháp luật, động viên cổ vũ các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các Cuộc vận động xã hội ở địa phương.

2. Tổ chức tiếp xúc cử tri với các vị Đại biểu Quốc hội và Đại biểu HĐND các cấp.

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện cùng MTTQ xã, thị trấn phối hợp tổ chức cho các vị đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân 03 cấp gặp gỡ tiếp xúc cử tri được 99 cuộc, có 5.586 cử tri tham dự, có 333 lượt cử tri phát biểu ý kiến (các ý kiến đã được tổng hợp báo cáo riêng gửi đến kỳ họp HĐND huyện).

3. Công tác giám sát và phản biện xã hội, góp ý xây dựng Chính quyền

Căn cứ Chương trình giám sát năm 2023, MTTQ các cấp trong huyện đã tổ chức 17 cuộc giám sát chuyên đề (trong đó, Mặt trận huyện 2 cuộc, các tổ chức thành viên 5 cuộc, cấp xã 10 cuộc). Nội dung giám sát việc triển khai xây dựng nhà ở cho hộ nghèo bức xúc về nhà ở giai đoạn 2021 - 2022 trên địa bàn huyện và giám sát các nội dung có liên quan đến lĩnh vực xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao; công tác an sinh xã hội và việc thực thi chính sách, pháp luật ở địa phương, đơn vị. Phối hợp Ban Dân vận Huyện uỷ tham mưu cho Huyện uỷ ban hành Kế hoạch giám sát thực hiện Quy định 124-QĐ/TW ngày 02/02/2018 của Ban Bí thư về giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ đảng viên. Xây dựng ban hành Kế hoạch số 203/KH - MTTQ - BTT, ngày 10/02/2023 về Tổ chức lấy ý kiến Nhân dân về Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi), kết quả Ủy ban MTTQ Việt Nam xã, thị trấn đã tổ chức được 10 cuộc, có trên 338 lượt người tham dự và đóng góp 36 ý kiến, các kiến ý đóng góp đa số thống nhất với dự thảo Luật.

Tham gia cùng 2 Ban của HĐND huyện (Ban Pháp chế - Ban kinh tế) giám sát của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân huyện tiến hành giám sát Chuyên đề “Việc thực hiện công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân trên địa bàn huyện Thanh Trì từ năm 2021-2023” đối với 10 đơn vị xã, thị trấn; Tham gia cùng Thường trực Hội đồng Nhân dân huyện giám sát việc thực hiện Pháp lệnh 34 của UBTW QH về thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở, từ năm 2022 -2023 trên địa bàn huyện; giám sát chuyên đề “Công tác triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương và khảo sát chuyên đề “thực hiện kiến nghị sau giám sát về hiệu quả hoạt động các trạm bơm trên địa bàn các xã, thị trấn; khảo sát việc thực hiện các kiến nghị sau giám sát năm 2022. Ngoài ra, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ huyện tham gia cùng Viện kiểm sát Nhân dân, giám sát nhà tạm giam, tạm giữ Công an huyện.

4. Công tác tiếp Công dân, tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo

Căn cứ Thông tri 36/TT-MTTW-BTT năm 2019 quy định, hướng dẫn Ủy Ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp tiếp công dân và xử lý khiếu nại, tố cáo, kiến nghị phản ánh của công dân. Ban Thường trực Ủy Ban MTTQ Việt Nam huyện xây dựng lịch và phân công cán bộ lãnh đạo tiếp công dân 1 tuần 2 ngày vào thứ hai và thứ năm hàng tuần. Kết quả trong năm 2023 MTTQ các cấp trong huyện đã tiếp 59 lượt người dân đến yêu cầu (huyện 7 lượt, xã, thị trấn 52 lượt) qua đó Ban Thường trực đã lắng nghe, giải thích và hướng dẫn nhân dân thực hiện quyền khiếu nại, tố cáo đúng quy định của pháp luật.

5. Kiến nghị với UBND huyện:

Qua việc giám sát và nắm tình hình phát triển kinh tế – xã hội trên địa bàn huyện. Tại kỳ họp lần thứ 13 HĐND huyện, Ban Thường trực UBMTTQ huyện kiến nghị đến UBND huyện một số nội dung sau:

1. Chỉ đạo UBND các xã, thị trấn tăng cường công tác quản lý, điều hành các trạm bơm điện, bơm dầu được Nhà nước đầu tư hoạt động thật sự có hiệu quả. Vì qua giám sát cho thấy có một số trạm bơm hoạt động cầm chừng, hiệu quả không cao, thậm chí có những trạm bơm ngưng hoạt động thời gian dài.

2. Chỉ đạo ngành chức năng cần có giải pháp để làm giảm tệ nạn xã hội, đặc biệt là tình hình trộm cắp trên địa bàn huyện. Thời gian gần đây thường xuyên xảy ra trộm cắp tài sản, gây bức xúc trong nhân dân.

Trên đây là kết quả công tác Mặt trận tham gia xây dựng Chính quyền năm 2023, tại kỳ họp lần thứ 13 – HĐND huyện Thanh Trì, khóa XII.

Nơi nhận

- TT.HU-HĐND-UBND;
- Các ĐB HĐND huyện;
- MTTQ các xã, tt;
- Lưu VP.

TM BAN THƯỜNG TRỰC



Lý Văn Nho